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กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 สาํนักวิชาการ 
 
ในอดีตที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่แต่งต้ัง

โยกย้ายข้าราชการจังหวัดตามข้อเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทย ในการจัดวางกําลังคน หรือนักบริหาร    
ในสายราชการกระทรวงมหาดไทยลงไปในพื้นที่ต่าง ๆ จึงขึ้นกับการพิจารณาของปลัดกระทรวงมหาดไทย     
ในบางครั้งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า การแต่งต้ังโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดมีเรื่องของพวกพ้อง รวมทั้งเหตุผล
ทางการเมือง เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดบางคนตกอยู่ใต้อาณัติของนักการเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น 
กลายเป็นปัญหาหนึ่งในระบบอุปถัมภ์ที่ได้กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลโดยการนําของพลเอก ประยุทธ์    
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พยายามหาทางแก้ไขเพื่อการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี จะเห็นได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบหนึ่งของการกระจายอํานาจการปกครองจาก
ส่วนกลางสู่ท้องถิ่นเป็นตัวเชื่อมจากประชาชนระดับฐานรากสู่การเมืองระดับจังหวัดหรือภูมิภาคและรัฐบาล
กลาง ดังนั้น การแต่งต้ังคนดีคนเก่งกลายเป็นตัวเลือกใหม่ ทั้ง ๆ ที่ก่อนหน้าเคยมีเสียงเรียกร้องให้จัดการ
เลือกต้ังผู้ว่าราชการจังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวของการเลือกต้ังเพราะถูกครอบงําด้วยอิทธิพล
ระบบอุปถัมภ์ก็ไม่ได้หมายความว่า สังคมประชาธิปไตยจะขาดไร้ทางเลือกอื่นที่ดีกว่า หรืออีกทางหนึ่งในกรณี
การแต่งต้ังผู้บริหารมืออาชีพก็เช่นกัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือรับประกันคุณภาพทั้งหลายจะตกกับรัฐบาลส่วนกลาง  
ซึ่งเมื่อก่อนก็สั่งการผ่านกระทรวงมหาดไทยได้อยู่แล้ว การเลือก “คนนอก” มืออาชีพเข้ามาบริหารแทน  
ก็คงจะไม่แตกต่างกับผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบเดิม แต่จะมีมากกว่าก็คือ อํานาจเบ็ดเสร็จจากส่วนกลาง 
และงบประมาณจํานวนมหาศาล โดยเฉพาะการตัดสินใจโครงการต่าง ๆ ที่อาจจะไม่ยึดโยงกับพ้ืนที่อีกต่อไป  
เงินงบประมาณจํานวนนับแสนล้านบาท สําหรับการเวนคืนที่ ดินโครงการมอเตอร์เวย์ รถไฟทางคู่  
รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนพื้นที่เศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นกรณีต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่ง หากจะมี
ผู้บริหารมืออาชีพเข้ามากํากับดูแลท้องถิ่นโดยไม่ยึดโยงกับประชาชน ฐานรากจากเดิมที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 
จะได้รับการแต่งต้ังตามขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมายที่จะได้รับการต่อต้าน 
จากคนในกระทรวงมหาดไทย เช่นเดียวกับแนวความคิดก่อนหน้านี้ ที่มีการเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจาก 
การเลือกต้ังในจังหวัดที่มีความพร้อม และในที่สุดก็ไม่มีจังหวัดใดประสบความสําเร็จ  

หากพิจารณาประเด็นข้อเสนอในครั้งนี้นับว่ามีความแตกต่างจากก่อนหน้านี้พอสมควรด้วย
ความสําคัญของการพัฒนาท้องถิ่น รัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า นโยบาย
และแผนงานของรัฐบาลไม่เดินหน้ามากนัก และหากติดตามแนวคิดในครั้งนี้ก็จะเห็นได้ว่ามุ่งเน้นไปที่   
ประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจเป็นสําคัญ เพราะหากทุกอย่างเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว ก็จะเห็นได้ว่า จากนี้ไปประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  
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ในทางเศรษฐกิจและทางสังคมในภูมิภาค ดังนั้น แนวคิดการแต่งต้ังให้ผู้บริหารมืออาชีพเข้ามามีบทบาทดูแล
พ้ืนที่จังหวัดถือว่ามีความจําเป็น หากต้องการให้มีการขับเคลื่อนตามนโยบายหลักของรัฐบาล อาทิ นโยบาย  
การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ และแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่มี
ขนาดใหญ่มากเมื่อเปรียบเทียบเขตอุตสาหกรรมในอดีต เพราะผู้เข้ามาดูแลและทําหน้าที่บริหารจัดการ   
จําเป็นต้องรอบรู้ในเรื่องเศรษฐกิจไม่เพียงแค่ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถเชื่อมโยงกับประชาคม
โลกได้ด้วย ความพยายามผลักดันให้ผู้บริหารมืออาชีพเข้ามาบริหารพื้นที่ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น จะต้องมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นหรือสร้างความเข้มแข็ง 
จากภายในประเทศ โดยกําหนดงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้แก่ 18  
กลุ่มจังหวัด วงเงิน 1 แสนล้านบาท ทําให้ต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแนวทาง
ดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 
ได้กล่าวว่า “การเพิ่มงบลงทุนในระดับจังหวัดอย่างมีนัยสําคัญ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแต่งต้ังผู้ว่า
ราชการจังหวัดแบบเดิม เปลี่ยนมาใช้วิธีพิเศษเพื่อให้ได้ผู้ ว่าราชการจังหวัดที่ เป็นนักบริหารมืออาชีพ  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับแนวความคิดนี้แล้ว ซึ่งจะนําพาไปสู่การปรับระบบการคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด 
แบบใหม่ โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น”   

ปัจจุบันในการใช้งบประมาณของจังหวัดแต่ละจังหวัดจะมีงบพัฒนาระดับไม่ก่ีร้อยล้านบาท และได้ถูก 
เปลี่ยนไปเป็นระดับพันล้านบาทขึ้นไป ดังนั้น ในการบริหารจังหวัด จําเป็นต้องได้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มี    
ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความสําคัญเชิงเศรษฐกิจและมีความซับซ้อน และ 
ในอนาคตการดํารงตําแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดจะไม่ใช่แค่ดํารงตําแหน่งเพียง 1-2 ปี แต่จะต้องอยู่ยาวนาน
ขึ้น 4-5 ปี เพื่อให้การพัฒนาภายในจังหวัดมีความต่อเนื่อง ส่วนตัวผู้ ว่าราชการจังหวัดควรจะมีอายุ 
ในระดับ 50 ปีต้น ๆ โดยเน้นแนวคิดในการพัฒนาจังหวัด คือ ผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดใด
จังหวัดหนึ่งต้องมีแนวทางการพัฒนาจังหวัดที่ชัดเจน โดยเฉพาะในจังหวัดขนาดใหญ่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่  
จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณที่ลงไปสู่จังหวัดมากขึ้น จําเป็นที่จะต้องได้
คนที่เก่งเป็นนักบริหารที่แท้จริง เพื่อสามารถเป็นผู้นําของกลุ่มจังหวัดได้ ดังนั้น แนวทางนี้จะเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ 
ของประเทศ ซึ่งหากแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุน ต่อไปในอนาคตจังหวัดที่มีความเจริญจะมีการกระจายตัว
มากขึ้น ไม่ใช่แค่จังหวัดใหญ่ที่เคยเจริญมาในอดีต แต่อาจเป็นจังหวัดเล็กอย่างเช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน        
หรือจังหวัดลําปาง ก็จะได้รับการพัฒนาด้วย ขึ้นอยู่กับว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นมีแนวคิดที่จะดําเนินการ
อย่างไรในจังหวัด  

ที่ผ่านมา รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการจัดสรรงบประมาณลงสู่จังหวัด โดยจัดกลุ่มจังหวัดออกเป็น   
18 กลุ่ม รวมวงเงิน 1 แสนล้านบาท หรือเฉลี่ยแต่ละกลุ่มจังหวัดจะมีงบประมาณเพื่อการพัฒนา 5 พันล้าน
บาท โดยสํานักงบประมาณได้กําหนดแนวทางในการพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัดเพื่อใช้งบดังกล่าวเป็น           
5 แนวทางในการพัฒนา (กฎใหม่เฟ้นผู้ว่าฯ สเปกพิเศษนั่ง 5 ปี อายุ 50 ต้น-คุมงบพันล้านบ๊ิกตู่โอเค-บูม ศก.
ท้องถิ่นคลังจัดโปรเพิ่มเบ้ียคนแก่, 2560) คือ  
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1. การเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน  
2. การเพิ่มศักยภาพการเกษตร  
3. การเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ  
4. การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
5. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขนาดใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ  
จะเห็นได้ว่า ระบบการจัดสรรงบประมาณที่ใช้กันอยู่ จะเป็นการนํางบประมาณจํานวนมากลงไปกับ

จังหวัดที่มีประชากรมาก ทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่ดีพอ ก็จะกลายเป็นปัญหา    
ทําให้จังหวัดไม่พัฒนา ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาแบบใหม่ดังกล่าว จะเป็นการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจ        
คิดโครงการเพื่อพัฒนาจังหวัดของตนเอง เพราะสามารถมีงบประมาณรองรับได้ เช่น จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวสูง แต่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัด ทําให้โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง  
ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดจะสามารถคิดโครงการด้านระบบคมนาคมขนส่ง
ภายในจังหวัดได้ โดยไม่จําเป็นต้องรองบประมาณจากกระทรวงคมนาคม  
 
ข้อวิพากษ์ของนักวิชาการ นักการเมือง และบุคคลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในประเด็นผู้ว่าราชการจังหวัดแบบใหม่ 

รงค์ บุญสวยขวัญ อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ สํานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
ได้กล่าวว่า หลักการแนวคิดการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ศูนย์อํานาจจะรวมอยู่ที่ส่วนกลาง  
แล้วจึงกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรที่อยู่ล่างจากท้องถิ่นไปทํา แต่แนวคิด 
ต้องการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดมืออาชีพ เพื่อคิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ส่วนกลางจะผลัก
งบประมาณลงมาสนับสนุน เพื่อให้ภูมิภาคเกิดการพัฒนาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนั้น เห็นด้วย เพราะการเข้าสู่  
การเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมืออาชีพจึงเป็นความย่ิงใหญ่ในการเปลี่ยนบทบาทจากการควบคุมมาเป็นการกํากับ
แบบมืออาชีพ จะต้องทําหน้าที่ กํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการทั้ง 34 องค์กร 
ที่อยู่ในภูมิภาค ต้องมาสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วนําวิสัยทัศน์นั้นมาแปลงเป็นงบประมาณ 
เพื่อขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้เดินไปข้างหน้า ตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็น 
มืออาชีพไม่ใช่เป็นแบบใช้อํานาจ แต่จะต้องเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการกํากับการใช้อํานาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อย่างเช่น งบกลางส่งตรงลงมายังท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดมืออาชีพจะต้อง
กํากับให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และกํากับหน่วยงานให้ทํางาน (ชง 2 หมื่น ล . พัฒนาเอสเอ็มอี   
ส.อ.ท. หนุนผู้ว่าฯ สเปกพิเศษเน้นมืออาชีพเก่งบริหารงบ, 2560) 

เจน นําชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้กล่าวว่า กรณีรัฐบาลมีแนวคิด
ปรับหลักเกณฑ์การต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ เป็นนักบริหารมากขึ้น และมีวาระนานขึ้นนั้น  
ทาง ส.อ.ท. ได้เคยเสนอรัฐบาลไปหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับวาระของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั้นเกินไป บางคนอยู่ไม่
ถึง 1 ปี ทําให้การทํางานไม่มีความต่อเนื่อง ดังนั้น การปรับระยะเวลาทํางานน่าจะทําให้การบริหารราชการ
แผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ติดขัด และหากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนักบริหารก็ทําให้งบประมาณสามารถ
ลงสู่จุดที่ ต้องมีการพัฒนา เห็นผลงานชัดเจนมากขึ้น ส่วนความเหมาะสมต้องถามความเห็นของ
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กระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ปฏิบัติการและกําหนดหลักเกณฑ์แต่งต้ังผู้ว่าราชการจังหวัด (ชง 2 หมื่น ล. 
พัฒนาเอสเอ็มอี ส.อ.ท. หนุนผู้ว่าฯ สเปกพิเศษเน้นมืออาชีพเก่งบริหารงบ, 2560) 

วีระยุทธ สุขวัฑฒโก ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดดํารงตําแหน่งนานประมาณ 4-5 ปี แต่ควรต้องปรับโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยเสียใหม่ 
เพราะปัจจุบันนี้มีความขัดกันระหว่างหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. กับผู้ว่าราชการจังหวัด 
เนื่องจากทํางานไม่เข้าขาหรือไปในทิศทางเดียวกัน เพราะ อบจ. เป็นงานการเมือง แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด   
เป็นงานด้านการปกครอง แนวทางการทํางานคนละอย่างกัน แต่ที่สําคัญการจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ต้อง
คํานึงคนมีความสามารถจริง ๆ ไม่ใช่มาตามตําแหน่ง หรือมาแค่ปีเดียวเพื่อรอเกษียณแบบนั้นก็ไม่ได้ จึงจําเป็น
ด้วยว่า หากมาในช่วง 4-5 ปี ก่อนจะเกษียณ ก็จะพอช่วยคิดและพัฒนาให้จังหวัดใหญ่ ๆ เจริญไปในทิศทางที่
ถูกที่ควรได้ (ชง 2 หมื่น ล. พัฒนาเอสเอ็มอี ส.อ.ท. หนุนผู้ว่าฯ สเปกพิเศษเน้นมืออาชีพเก่งบริหารงบ, 2560) 

ธีรศักด์ิ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวว่า สนับสนุนแนวความคิดนี้อย่างเต็มที่ 
เพราะอยากให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อยากได้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอายุเหลือเพียงพอ 4-5 ปี 
และเป็นนักยุทธศาสตร์ เพื่อที่จะมาบริหารงานของจังหวัด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ต้องผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนอยู่แล้ว ถ้าหากได้คนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
การขับเคลื่อนการบริหารงานของทุกภาคส่วนนั้นก็จะมีการลื่นไหล และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถ
นําพาจังหวัดให้เจริญได้แบบยั่งยืน แต่หากการนําแผนการพัฒนาเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วผู้นําจังหวัด
ไม่เห็นด้วยในแนวความคิดแล้วนั้น การบริหารบ้านเมืองก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ชง 2 หมื่น ล. พัฒนา     
เอสเอ็มอี ส.อ.ท. หนุนผู้ว่าฯ สเปกพิเศษเน้นมืออาชีพเก่งบริหารงบ, 2560)  

อัครา พรหมเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พะเยา ได้กล่าวว่า กรณีนี้ไม่มี  
ความชัดเจน เนื่องจากไม่ทราบว่าการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสําหรับจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละแห่งนั้น 
รัฐบาลจะใช้เกณฑ์ใดมาพิจารณาเป็นบรรทัดฐาน เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีบริบทของพื้นที่ ความต้องการของ
ประชาชน และโดยเฉพาะวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นของจังหวัดนั้น ๆ เหมาะสมกับที่บุคคลจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
จากการสรรหาหรือไม่ สําคัญเหนืออื่นใด คือ คนที่จะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนําการบริหารและพัฒนา
ทั้งจังหวัดนั้น ควรต้องเป็นมืออาชีพที่รู้เรื่องบริบทพ้ืนที่ วิถีวัฒนธรรมชุมชน ประชาชนพื้นถิ่นนั้น ๆ อย่าง 
ถ่องแท้ ไม่นําสิ่งที่ตนเองต้องการมาครอบเพื่อให้มีเป้าหมายตามที่มีธงในใจ (ชง 2 หมื่น ล. พัฒนาเอสเอ็มอี  
ส.อ.ท. หนุนผู้ว่าฯ สเปกพิเศษเน้นมืออาชีพเก่งบริหารงบ, 2560) 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา 
 จากแนวคิดของรัฐบาลที่จะมีการผลักดันวิธีการสรรหาผู้ว่าราชการจังหวัดแบบใหม่ด้วยวิธีพิเศษ    
เพื่อหวังว่าจะได้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นนักบริหารมืออาชีพในการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเอง ซึ่งความเป็นมืออาชีพ
ในเชิงบริหารถือว่ามีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ ในการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากปัญหาและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้น และหากมีการปรับเปลี่ยนจริง ก็เท่ากับว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
จะต้องมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่เพียงแค่การดูแลความสงบเรียบร้อยและความเดือดร้อน 
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ของประชาชนในชีวิตประจําวันเท่านั้น ดังนั้น การแต่งต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าว ถือเป็นเรื่องท้าทาย
สําหรับสังคมไทยในเรื่องของการกระจายอํานาจการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพราะก่อนหน้านี้สามารถ
ผลักดันให้เกิดการกระจายอํานาจทางการเงินการคลังสู่ท้องถิ่นมาแล้ว แต่ยังติดปัญหาในเรื่องของการกระจาย
อํานาจทางด้านการปกครอง ซึ่งยังอยู่ กับกระทรวงมหาดไทยเช่นเดิม นั่นหมายความว่าในครั้งนี้ เป็น 
ความพยายามอีกครั้งที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยประสบความสําเร็จในเรื่องของ
การกระจายอํานาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  

ถ้าหากจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการสรรหาผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ เชื่อว่าคงเป็นไปได้ยากที่จะทํา
ทีเดียวพร้อมกันทั้งประเทศ แต่ในอีกด้านหนึ่งย่อมได้รับแรงต่อต้านจากคนในกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งต้อง
เตรียมการสําหรับการบริหารราชการพอสมควร เพราะอาจจําเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือกฎ
กติกาต่าง ๆ ตามมา แต่ในที่สุดแล้วการกระจายอํานาจให้กับท้องถิ่นนั้นก็เป็นสิ่งจําเป็น หากประเทศ
จําเป็นต้องพัฒนาเข้าสู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามท่ีวางแผนไว้ ดังนั้น หากจะต้องมีการใช้มืออาชีพบริหาร 
ในระดับจังหวัด เชื่อว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เพราะอย่างน้อยกระบวนการพัฒนาจะไม่ยึดติดอยู่กับ
ส่วนกลางมากจนเกินไป แต่กลับจะเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ อีกทั้งเป็นการลดภาระรัฐบาล
ส่วนกลางลงไป อีกทั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศพัฒนาแล้วที่ต้องมีการกระจายอํานาจการปกครอง
ออกไป ซึ่งหากรัฐบาลเห็นว่าจําเป็นอาจจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญอีกครั้ง หาไม่แล้วเราก็จะต้องเผชิญปัญหา
ของการรวมศูนย์อํานาจที่เป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารภายใต้
กระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าสามารถดูแลประชาชนได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องความเดือดร้อนในการดําเนินชีวิต 
หากไม่นับความขัดแย้งที่เกิดจากการเมือง แต่ปัญหาก็คือ รูปแบบปัจจุบันยังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์
การเปลี่ยนทางสังคมหรือไม่ ดังนั้น หากต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารระดับท้องถิ่น คือ ประเทศไทย 
ควรจะมีรูปแบบการบริหารราชการอย่างไร และที่เป็นอยู่มีความเหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ จําเป็นต้องระดม
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอํานาจการปกครองด้วย เพราะหากพบว่าท้องถิ่น 
มีความพร้อมในการปกครองและบริหารด้วยตนเองได้ ก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะไปยื้อเอาไว้ แต่หากว่าท้องถิ่น 
ไม่มีความพร้อมเราก็ควรยอมรับ และหากที่เป็นอยู่ไม่สนองนโยบายหรือดูแลไม่ทั่วถึงก็อาจจําเป็นต้องมี 
การเปลี่ยนแปลงในตัวหน่วยงานเอง 
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